



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร
มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง

เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการ
ประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรง
ตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารฯ ลงวันที่ ๑๒
ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร สำหรับ
ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
จำนวน ๕ อัตรา โดยคัดเลือกในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ ได้ดำเนินการ
คัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ๆ และสรุปผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจ
ตามความในข้อ ๖ (๑๒) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่ง
บริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งบริหารที่ว่าง สำหรับตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	เลข ประจำ ตัวสอบ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	สังกัดหน่วยงาน	คะแนน คุณสมบัติ (๕๐ คะแนน)	คะแนน สมรรถนะ (๑๕๐ คะแนน)	รวม ๒๐๐ คะแนน	คิดเป็น ร้อยละ
๑	๐๑	นางสาวงามทิพย์ มิตรสุภาพ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน การศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)	เทศบาลตำบล นาหัวบ่อ	๔๑.๒๐	๑๑๙.๑๗	๑๖๐.๓๗	๘๐.๑๘

อนึ่ง การดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ ครั้งนี้ ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้คัดเลือกได้แล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้ยกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายประสิทธิ์ หิมะคุณ)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”